

คำถามการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ

1. บริษัทที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ต้องทำอย่างไร

ตอบ บริษัทที่ต้องการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมได้ทุกประเภทที่จดทะเบียนหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย การสมัครเข้าร่วมโครงการทำได้โดยนำใบคำประกาศเจตนารมณ์ (สามารถ Download ได้ที่ www.thai-iod.com) ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารสูงสุดลงนาม 2 ชุด พร้อมทั้งกรอกแบบแสดงข้อมูลบริษัทให้ครบและลงนามโดยบุคคลคนเดียวกัน จากนั้นส่งฉบับจริงทั้งหมดมาที่ IOD เพื่อแจ้งขอสมัคร โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ พิจารณาอนุมัติเข้าร่วมต่อไป และจะจัดส่งใบประกาศเจตนารมณ์ที่ประธานกรรมการแนวร่วมปฏิบัติลงนามกลับคืนไปให้ 1 ชุด

สำหรับบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์และผ่านการอนุมัติแล้วรายชื่อของบริษัทท่านจะปรากฏในเอกสาร รายชื่อบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

อนึ่ง คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติขอสงวนสิทธิที่จะชะลอการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ หากบริษัทเกี่ยวข้องกับคดีความและหรือการสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแลและ/หรือปรากฏข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตของผู้บริหารภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งย้อนหลังจากวันที่ประกาศเจตนารมณ์

2. หากบริษัทยังไม่พร้อมทำตามคำประกาศเจตนารมณ์ได้ครบจะสามารถขอสมัครได้หรือไม่

ตอบ การเข้าร่วมโครงการนี้ถือความสมัครใจของบริษัทที่ไม่อยากทนต่อปัญหาการจ่ายสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไป ฉะนั้นบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องตระหนักดีว่า การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายุติธรรมคอร์รัปชันเป็นเรื่องของพฤติกรรมและการตัดสินใจการประกอบธุรกิจ หากผู้นำองค์กรเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาความไม่พร้อมก็สามารถแก้ไขได้ อยู่ที่ผู้นำองค์กรท่านพร้อมที่จะตัดสินใจลงมือปฏิบัติหรือไม่

3. หลังจากประกาศเจตนารมณ์แล้ว บริษัทต้องทำอะไรบ้าง

ตอบ ภายหลังจากบริษัทได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว บริษัทสามารถเริ่มต้น จัดทำประเมินความเสี่ยงทุจริต กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และนำนโยบายเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานให้เข้าใจถึงเหตุผลและวิธีการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง โดยเฉพาะการป้องกันการจ่ายสินบนในรูปแบบต่างๆ และบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในเรื่องทั้งหมดในรายงานประจำปี หรือช่องทางสื่อสารต่างๆ ของบริษัทให้แก่สาธารณชนรับทราบ

เมื่อบริษัทสามารถดำเนินการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และตอบแบบประเมินตนเองได้ครบ มีการตรวจทานจากบุคคลที่สาม หรือประธานกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทก็สามารถยื่นขอรับรองมาที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ผ่าน IOD ในฐานะเลขานุการโครงการฯ ต่อไป